

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องวายุภักษ์ ๓ - ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญธรรม)	<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยกลไกของท้องถิ่น ร่วมกับจิตอาสา อสม. อปพร. และองค์กรการกุศลต่าง ๆ บูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของรัฐบาล</p> <p>๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องอื่น ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโยบายอย่างยิงในการบูรณาการการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ภายหลังจากรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p> <p>๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยอาศัยกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท) เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอำเภอให้นำประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเข้าสู่ที่ประชุมกรมการอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เพื่อรับทราบจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของตำบล/หมู่บ้าน และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่</p> <p>๒.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเข้าสู่การพิจารณาในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด</p> <p>๒.๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมให้ท้องถิ่นและท้องถิ่นนำกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความปลอดภัย</p>	<p>สนผ.สป./ ตท.สป./ปค./ สธ./ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สธ./ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างถนนที่รองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน</p> <p>๒.๕ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบรรจุเป็นหัวข้อในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การกำจัดวัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ เป็นต้น</p> <p>๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>๓.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิและออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวขอให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยจะมีประกาศการเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดให้กับประชาชนโดยขอเน้นย้ำว่าที่ดินเพื่อออกโฉนดดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ที่ดินของรัฐ หากที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินของรัฐแต่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ขอให้ดำเนินการโดยอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ</p> <p>๔.๑ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูมรสุมซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งขอให้ถอดบทเรียนการรับมือภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นและนำมาปรับใช้กับการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อไป</p> <p>๔.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องภัยพิบัติมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ</p> <p>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง</p> <p>๕.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและกล้วยแล้ง โดยให้สำรวจพื้นที่สำหรับการขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำ หากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากขอให้สร้างทางน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งน้ำที่กักเก็บไว้จะสามารถนำมาใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดด้วย</p> <p>๕.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งให้พร้อมสำหรับการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ทต./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สธ./ กปน./กปภ./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p>	<p>๑. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่น การส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การจัดหาตลาดรองรับผลผลิต เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนกลไกประชารัฐให้เป็นรูปธรรม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อช่วยผลักดันเรื่องการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>๑.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนและกำกับดูแลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน กรณีที่ต้องยินยอมให้ใช้พื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต</p> <p>๒. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างต่อเนื่อง โดยการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการในการผลิตและการจัดหาตลาดเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้า</p> <p>๓. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยบูรณาการการท่องเที่ยวให้เข้ากับการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)</p> <p>๔. การวางและจัดทำผังเมือง</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการวางและจัดทำผังเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะสภาพทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังตามกระบวนการ</p> <p>๕. การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งสำหรับใช้ในการเกษตร</p> <p>๖. การดำเนินการขององค์การตลาด</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดในการปรับเปลี่ยนรายการอาหารสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สส./กปน./ กปภ./สนผ.สป/ ทุกจังหวัด อต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>๑. แนวทางการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๑ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ ขอให้พิจารณาคัดเลือกทีมงานเพื่อร่วมปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ โดยขอให้เสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบุคลากรดังกล่าว ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ หากมีทีมงานที่มีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดประสงค์จะไปปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานใด ขอให้แจ้งรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยตรง</p> <p>๑.๒ กรณีของกรมการปกครอง เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและความดีงามของกรมการปกครอง คือ การบรรจุข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตามรุ่นของโรงเรียนนายอำเภอ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดหรือผู้ตรวจราชการกรมการปกครองจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๕๖ ลงมา</p> <p>๑.๓ กรณีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุคคลที่จะได้รับการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จะต้องมีความอาวุโสควบคู่กับผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยจะต้องมีอายุการครองตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอย่างน้อย ๗ ปีขึ้นไป</p> <p>๑.๔ กรณีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการแต่งตั้งอธิบดีจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยบุคลากรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยควรมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวอาจมีประสบการณ์การทำงานในระดับพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงจะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้งานในพื้นที่ให้ครอบคลุมภารกิจของทุกกระทรวง</p> <p>๑.๕ กรณีบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยจะจัดสรรตำแหน่งให้บุคลากรจากกรมการปกครอง ร้อยละ ๕๕ - ๖๐ ของตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในส่วนภูมิภาค และจะจัดสรรตำแหน่งให้บุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ ๔๐ - ๔๕ ของตำแหน่งที่ว่าง โดยจะไม่แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของหน่วยงาน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด ที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง แต่จะแต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหรือเทียบเท่า</p>	<p>กจ.สป/ ทุกกรม/ รัฐวิสาหกิจ/ ทุกจังหวัด/</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>กจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>กจ.สป./ ทุกกรม/ ทุกจังหวัด</p> <p>กจ.สป./ ทุกกรม/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบกลางให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และกำชับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกรณีงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>๑) กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อการดำเนินโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ด้วย</p> <p>๒) หากส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังคงมีความจำเป็นในการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเสนอขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมตามขั้นตอนได้</p> <p>๒.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <p>๑) กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) กำชับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและเร่งรัดดำเนินการ กรณีที่จังหวัดติดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย</p> <p>๒.๕ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอของบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดำเนินการกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนไม่มาก และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. งานนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓.๑ แนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>กค.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกกรม/ รัฐวิสาหกิจ/ ทุกจังหวัด</p> <p>ตภ.มท./ ตภ.สป./ กค.สป./ ศปท.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>กค.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ กค.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ การจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามความต้องการของแต่ละจังหวัด และใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลที่ได้รับในแต่ละจังหวัด นั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจร่วมกับ อบจ. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๓.๓ การจัดการภัยพิบัติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑) เตรียมแผนเผชิญเหตุก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน</p> <p>๒) แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย</p> <p>๓) กำหนดบริเวณที่เป็นจุดปลอดภัย จุดเสี่ยงภัย และจุดอพยพ ให้ชัดเจนก่อนเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ จะต้องจัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการอพยพประชาชน</p> <p>๔) หากจังหวัดใดต้องการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้เครื่องจักรกลดังกล่าวได้</p> <p>๓.๔ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑) ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยใช้กลไกในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง และขอให้ยุติเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ หากมีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมบริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ หากมีข้อติดขัดหรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ ขอให้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรง</p> <p>๒) หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และหากต้องสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม</p> <p>๓) กรณีของการดูแลรักษาสถานที่ราชการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ขอให้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ในการจัดหาเครื่องจักรกลสำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>สส./สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ปภ./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๕ การใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๖ การขออนุญาตใช้พื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.๗ การเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น</p>	<p>ปค./สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกกรม/ รัฐวิสาหกิจ/ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมการ ปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)</p>	<p>๑. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบทบาทของฝ่ายปกครอง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และกรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ที่อยู่ในความควบคุมของกรมการปกครอง ดังนี้</p> <p>๑.๑ เน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยปละละเลยให้เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมีการเผยแพร่การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในระดับอำเภอและระดับตำบลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด</p> <p>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำปลัดจังหวัด นายอำเภอ กำกับดูแล และสนับสนุนการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด (NISPA) ของสำนักงาน ป.ป.ส. และระบบรายงานความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนด้านยาเสพติด ของกรมการปกครอง (DOPA Drug Report) โดยขอให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการจัดทำแผนที่สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้ตรงจุด</p> <p>๓. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำปลัดจังหวัดและนายอำเภอดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๓.๑ เน้นย้ำให้อำเภอดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์แนวทาง และกรอบระยะเวลาที่กรมการปกครองกำหนด ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม</p> <p>๓.๒ เน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ตกงาน และบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นการจ้างงานในระยะสั้น ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณประจำของกรมการปกครองแต่อย่างใด</p> <p>๔. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำปลัดจังหวัดและนายอำเภอที่ตั้งชื่ออำเภอตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อำเภอในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ดำเนินกิจกรรมการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสังคมแห่งการรู้จักสามัคคี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๕. การดำเนินการเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับปลัดจังหวัดและนายอำเภอให้ความเอาใจใส่ดูแลการดำเนินการอนุมัติให้สัญชาติและกำหนดสถานะบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดและอำเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักและอำเภอนำร่อง</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</p>	<p>๑. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงใหม่ เลย นครสวรรค์ จันทบุรี ชัยภูมิ หนองบัวลำภู แพร่ กระบี่ เพชรบุรี ตาก ร้อยเอ็ด ภูเก็ต สตูล พังงา ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สมุทรสงคราม พัทลุง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ราชบุรี ปัตตานี เชียงราย ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และจังหวัดตราด เร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่</p>	<p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา พิชณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล ติดตามและตรวจสอบการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินภายใน จังหวัด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดไม่รังวัดที่ดินที่อยู่ใน แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กรมที่ดินได้ประสานงานกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เพื่อร่วมเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๓. การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินมีเป้าหมายในการรังวัดออก และตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๗๐๐ แปลง โดยกรมที่ดิน จะดำเนินการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ที่ได้ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงแล้ว ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๔. การถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และการถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือ กรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการกรณีการถวายฎีกาขอพระราชทาน ความเป็นธรรม และการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน ๙๖ เรื่อง โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัด การดำเนินการกรณีการถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และการถวาย ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ ดำเนินการโดยอาศัยกลไกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อให้สามารถติดตาม การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. การออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการซักถามต่อการแก้ไขปัญหาคำขออออก เอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐหรือการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ยื่นคำขอภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น กรมที่ดินได้กำหนด มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดให้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการที่กรมที่ดิน ได้กำหนดไว้</p>	<p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๖. ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>๗. การลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดลงนามเพื่ออนุมัติการลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p>	<p>๑. การบริหารงานบุคคล กรมการพัฒนาชุมชนยึดถือหลักการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุดในจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีความประสงค์ให้ข้าราชการคนใดไปเป็นทีมงานกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมดำเนินการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การกำกับดูแลภารกิจของพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนได้กำชับไม่ให้พัฒนาการจังหวัดลงนามในหนังสือราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพัฒนาการจังหวัดด้วย</p> <p>๓. การติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนภารกิจ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด ติดตาม และให้กำลังใจการบูรณาการ การดำเนินงานของภาคส่วนทั้ง ๗ ภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันศาสนา เพื่อให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัดประสบผลสำเร็จ</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>	<p>๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ๑.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการก่อนปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการ โดยการโอนงบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ต่อมาในปี ๒๕๖๓ รัฐบาลได้มี นโยบายให้ความสำคัญกับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิโดยตรง แต่ยังคงยึดตามความสมัครใจของผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการในการเลือกช่องทางเพื่อรับเบี้ยยังชีพ โดยมีสัดส่วนของผู้ที่สมัครใจขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยตรง ประมาณร้อยละ ๘๐ และขอรับ เบี้ยยังชีพผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณร้อยละ ๒๐</p> <p>๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้หารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้ทันภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. การสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น</p> <p>๒.๑ กรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบและประกาศจำนวนประชากร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีกรณีพื้นที่ทับซ้อนใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ดำเนินการโดยยึดหลักฐานตามทะเบียนราษฎร ซึ่งหากประชาชนมีชื่ออยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น</p> <p>๒.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหากพบว่ายังไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (งบกลาง) เพิ่มเติมได้ โดยต้องชี้แจงข้อมูลรายได้ เงินสะสม และการนำงบประมาณไปใช้อย่างละเอียด</p> <p>๓. การแปรญัตติเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้มีการแปรญัตติเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้แล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้นำดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>	<p>สถ./ปก./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓